

KỶ HỢP THỨ NĂM HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

các ngành rà soát các nguồn lực để phân bổ hợp lý phục vụ việc chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

thảo luận, cho ý kiến về 24 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo của các ngành khối Nội chính, của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh như dự kiến Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng; đồng thời, đề nghị bổ sung báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới đến năm 2017,

phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo và tờ trình kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sửa lại tiêu chí đầu nối sử dụng nước sạch theo phân kỳ cho phù hợp tình hình thực tế để các địa phương phấn đấu đạt; tập trung chỉ đạo xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; nghiên cứu, trình HĐND tỉnh phương án cụ thể, thống nhất chung về cơ chế hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng; giao dự toán ngân sách năm 2018 phải sát thực tế để các đơn vị, địa phương có nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, tờ trình, các ban HĐND tỉnh thẩm tra các

báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành khối Nội chính bảo đảm tiến độ, chất lượng; Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh và cử tri các huyện, thành phố; Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ họp. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 6 - 8/12/2017.

biết tốt nội dung, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ họp; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc chuyên đề với doanh nghiệp, đội ngũ làm công tác giáo dục và cử tri các huyện, thành phố để trình kỳ họp thứ năm. Các ban HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, thông qua các cuộc giám sát lựa chọn vấn đề cử tri bức xúc, dư luận quan tâm để chất vấn thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp thứ năm.

HỌP HỘI ĐỒNG THI...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông báo các quyết định thành lập Hội đồng thi, Ban Giám sát kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017. Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngày 6/10/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông báo công khai kế hoạch thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh và gửi cho các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức dự thi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Hội đồng thi và Ban Giám sát kỳ thi, ngày 11/11/2017. Đồng chí đề nghị, sau cuộc họp, Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc triển khai tốt các nội dung công việc đã được phân công. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Lập danh sách phòng thi, số báo danh cho các đối tượng dự thi, đăng tải công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh; gửi giấy báo dự thi bảo đảm tất cả các đối tượng dự thi đều nhận được giấy báo thi. Trường Đại học Thái Bình chuẩn bị chu đáo về phòng thi, phòng làm đề, phòng chấm thi và các phòng chức năng khác dành cho Hội đồng thi; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho buổi gặp mặt thí sinh dự thi và lễ khai mạc kỳ thi. Đồng chí đề nghị Ban Đề thi làm việc cụ thể với Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) về việc ra đề thi, làm đáp án và chấm thi. Theo đó, đề thi sẽ được chuẩn bị riêng cho đối tượng 1 và đối tượng 2 theo nội dung đã được bồi dưỡng. Số lượng đề gồm 5 đề/đối tượng thi. Kết cấu điểm của đề thi bao gồm kiến thức về công tác xây dựng Đảng 50 điểm, kiến thức về quản lý nhà nước 50 điểm; điểm phần lý thuyết 70%, điểm phần liên hệ thực tiễn ở Thái Bình 30%; thời gian làm bài 150 phút. Đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự; trưng dụng các cán bộ, giảng viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Thời gian tới, Hội đồng thi sẽ thành lập các ban, tổ giúp việc, trưng dụng cán bộ tham gia; lập danh sách phòng thi, xếp số báo danh; gửi giấy báo dự thi, niêm yết danh sách người dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi... Sau khi nghe các đại biểu dự họp thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ thi sẽ giúp tiến bộ công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; làm căn cứ giúp công tác tuyển chọn cán bộ của tỉnh công tâm, minh bạch, khách quan, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân nào đánh giá đúng về cán bộ. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc chấp hành nghiêm các quy định của kỳ thi. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thời gian tổ chức kỳ thi vào sáng ngày 11/11/2017. Đồng chí đề nghị, sau cuộc họp, Hội đồng thi, các ban, tổ giúp việc triển khai tốt các nội dung công việc đã được phân công. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Lập danh sách phòng thi, số báo danh cho các đối tượng dự thi, đăng tải công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh; gửi giấy báo dự thi bảo đảm tất cả các đối tượng dự thi đều nhận được giấy báo thi. Trường Đại học Thái Bình chuẩn bị chu đáo về phòng thi, phòng làm đề, phòng chấm thi và các phòng chức năng khác dành cho Hội đồng thi; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho buổi gặp mặt thí sinh dự thi và lễ khai mạc kỳ thi. Đồng chí đề nghị Ban Đề thi làm việc cụ thể với Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thống nhất về việc ra đề thi, làm đáp án và chấm thi. Theo đó, đề thi sẽ được chuẩn bị riêng cho đối tượng 1 và đối tượng 2 theo nội dung đã được bồi dưỡng. Số lượng đề gồm 5 đề/đối tượng thi. Kết cấu điểm của đề thi bao gồm kiến thức về công tác xây dựng Đảng 50 điểm, kiến thức về quản lý nhà nước 50 điểm; điểm phần lý thuyết 70%, điểm phần liên hệ thực tiễn ở Thái Bình 30%; thời gian làm bài 150 phút. Đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự; trưng dụng các cán bộ, giảng viên tham gia phục vụ kỳ thi.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/10, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 17 nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc thống nhất ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (có giá trị trên 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản) của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó

Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (có giá trị trên 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản) của 15 đơn vị, có danh mục kèm theo; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời nhu cầu của các đơn vị trình Thường trực HĐND tỉnh trong các kỳ họp tiếp theo.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11 năm

2017 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và các ngành khối Nội chính trình kỳ họp; tổ chức giám sát chuyên đề thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, thực hiện kiểm toán Nhà nước, thực hiện năm đầu tư công năm 2017. Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn

TRUNG HIỂU

7 người phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc rượu

Khoảng 20 giờ 25 phút ngày 27/10, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 2 bệnh nhân đầu tiên vào cấp cứu vì ngộ độc khi ăn liên hoan tại một gia đình ở thôn Tràng Quang, xã Trọng Quan (Đông Hưng). Ngay sau đó, Khoa tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân bị ngộ độc ở cùng địa chỉ được người nhà chuyển đến.

nhân đều ngồi cùng 1 mâm ăn liên hoan, trong đó có sử dụng 2 loại rượu. Xét nghiệm các bệnh nhân đều có nồng độ rượu trong máu cao. Xác định có thể bệnh nhân bị ngộ độc rượu hoặc methanol, ngay lập tức các bác sĩ quyết định chuyển 2 bệnh nhân hôn mê sâu lên cấp cứu tại Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân còn lại tiếp tục theo dõi sát sao. Đến hơn 23 giờ cùng ngày các bệnh nhân còn lại tiếp tục được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Anh Vũ Quang Trường, người đưa bệnh nhân đi cấp cứu cho biết: Bữa ăn liên hoan hầu hết là người trong gia đình, có 2 mâm nam giới sử dụng rượu. Dùng bữa được một lúc thì có người bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, tay chân yếu, tím tái, buồn nôn song bệnh nhân không tiêu chảy. Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu tích cực, truyền dịch và cho dùng thuốc an thần. Điều tra ban đầu, các bệnh

lọt một người ăn ở mâm có sử dụng rượu có biểu hiện nôn và, ảo giác, khó chịu. Xác định có thể bị ngộ độc, chúng tôi liền gọi xe đưa một người đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, 2 người nặng nhất chuyển đi trước được tiếp nhận vào nhập viện. 5 người đi sau được khám, sau khi xác định không phải ngộ độc do methanol, không còn đặc biệt nguy hiểm được Bệnh viện gửi về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngày 28/10, trong số 5 bệnh nhân vụ ngộ độc đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, có 3 bệnh nhân sức khỏe đã ổn định, 2 bệnh nhân còn một, trong đó 1 bệnh nhân vẫn còn biểu hiện nôn và, ảo giác nên đi không vững, nói nhiều và méo tiếng. Bệnh nhân Vũ Quang



Bệnh nhân bị ngộ độc rượu tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Hoàn có sức khỏe ổn định nhất và nói chuyện bình thường. Ông cho biết, trong bữa rượu ông dùng ít rượu hơn mọi người và sức khỏe tốt hơn nên tình trạng ngộ độc nhẹ hơn. Song sau lần phải nhập viện này, thấy rõ tác hại của rượu, bia, ông sẽ thôi luôn không dám uống nữa để bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ Đỗ Minh Dương, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Các bác sĩ đã lưu mẫu bệnh phẩm theo quy định để tìm nguyên nhân chính xác của vụ ngộ độc. Ngoài 2

bệnh nhân ngộ độc nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện tại, 3 trong 5 bệnh nhân đang điều trị sức khỏe đã hồi phục tốt. Còn 2 bệnh nhân tình trạng nặng hơn nên vẫn phải tiếp tục điều trị đến khi thần kinh, tim mạch ổn định mới được ra viện. Bác sĩ Dương cũng cho biết thêm: Tình trạng bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu do rượu ngày càng tăng, trong đó có nhiều bệnh nhân đã bị xơ gan do tiền sử uống rượu lâu năm hiện đang điều trị tại Khoa.

HÀ DUNG

Phơi thóc dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông

Những ngày qua, hàng dân các xã trên địa bàn huyện Đông Hưng tranh thủ trời tạnh nắng phơi thóc. Tuy nhiên, điều đáng ngại là một số hộ dân ở các xã Thăng Long, Minh Tân lại ngang nhiên lấn chiếm lòng đường quốc lộ 39B làm nơi phơi thóc, gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

các hành vi: phơi lúa, rơm, rạ, nông, làm, hải sản trên đường bộ; nằm, ngồi trên đường gây cản trở giao thông; trường hợp vi phạm mà gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Quy định là vậy song vì thiếu chỗ phơi nông sản nên nhiều người dân đành bất chấp, làm liều.

Một số đoạn cua, ngã rẽ giờ phải "gánh" thêm chức năng "sân phơi" gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Một số người dân còn thiếu ý thức khi dùng gạch,

thùng nhựa... để làm "hàng rào" che chắn, cản trở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thậm chí có người còn vô tư ngồi ngay dưới lòng đường để sàng sảy thóc.

Đề hạn chế đến mức thấp nhất, tiến tới chấm dứt tình trạng trên, chính quyền các địa phương cần tích cực tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, không phơi thóc dưới lòng đường để bảo đảm an toàn cho chính mình và cho những người tham gia giao thông.

HIẾU NGHĨA



Ngã rẽ trên quốc lộ 39B, đoạn qua địa bàn xã Thăng Long (Đông Hưng) vốn đã hẹp giờ phải "gánh" thêm chức năng "sân phơi".



Bất chấp nguy hiểm cho bản thân mình và người tham gia giao thông, người phụ nữ này vẫn ngồi ngay dưới lòng đường để sàng sảy thóc.



Người dân xã Minh Tân (Đông Hưng) lấn chiếm lòng đường để phơi thóc.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:



Việc làm gây mất an toàn giao thông của người dân xã Thăng Long (Đông Hưng).

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền bắt vụ ma túy

Hồi 13 giờ 15 phút ngày 28/10, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với Phòng Phông, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an huyện Thái Thụy tuần tra, phát hiện, bắt quả tang Tạ Bá Hồng, sinh năm 1973, trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy) đang bán ma túy cho một đối tượng địa bàn nơi cư trú. Tang vật thu giữ gồm: 600.000 đồng, 1 điện thoại di động và 0,4264g ma túy. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã hoàn chỉnh hồ sơ, bản giao đối tượng, tang vật cho Công an huyện Thái Thụy tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

TẮT ĐẠT

THÁI PHÚC Chất thải xây dựng đổ tràn lan trên đê tả sông Trà Lý

Hiện nay, trên tuyến đê tả sông Trà Lý, đoạn qua địa phận xã Thái Phúc (Thái Thụy) xảy ra tình trạng người dân đổ tràn lan chất thải xây dựng trên mái và thân đê, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và ảnh hưởng tới sự an toàn của tuyến đê. Để bảo đảm an toàn cho tuyến đê cũng như việc đi lại của người dân trên tuyến đê tả sông Trà Lý, chính quyền xã Thái Phúc cần sớm tổ chức giải tỏa việc đổ chất thải xây dựng trên mái và thân đê như đã phân ánh, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về đê điều.

MAI TRANG

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC
 Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
 Trị giá 150 triệu đồng
 Mở thưởng ngày 29 tháng 10 năm 2017
 Số trúng thưởng: 45814

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chức mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
 Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH